

## "ถัฏฐพล" จ่อใช้ประเมินวิทยฐานะใหม่เริ่มสายงานสอน

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ย. 2563

รณว.ศึภษาธิการ ถก

แผนงานปรับเกณฑุประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึภษา เล็งเริ่มสายงานสอน  
โละการทำผลงานด้วยเอกสาร ยึดผลสัมฤทธิ์นักเรียน

เมื่อวันทึ่ 18 ก.ย.นายถัฏฐพล ทีปสุววรรณ รณว.ศึภษาธิการ เป็ดเผยว่า  
เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการปรับปรุ้เกณฑุการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึภษาได้ม  
นำเสนอแผนการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึภษา  
ซึ่งเบ้องตนตนได้มีขอเสนอแนะให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวไปว่า  
การประเมินวิทยฐานะรูปแบบใหม่จะตองสอดคล้องกับตัวผู้เรียน  
รวมถึงจะตองลดการทำเอกสารและเนนผลสัมฤทธิ์จากผู้เรียน รวมถึงลดขั้นตอนการประเมิน  
เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระงานให้แก่ครูจนเกินไป โดยการทำให้เอกสารเพื่อขอประเมินวิทยฐานะจะตองลดลงด้วย

รณว.ศึภษาธิการ กล่าวต่อไปว่า

ทั้งนี้อยากให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึภษา(ก.ค.ศ.)  
ปรับให้การประเมินทุกอยางมีความเชื่อมโยงกัน เพราะเราไม่ตองการให้การปรับปรุ้เรื่องนีสร้างภาระให้แก่ครู เช่น  
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนก็เตรียมขอมูลอยางหนึ่ง ประเมินวิทยฐานะก็เตรียมขอมูลอีกแบบหนึ่ง เป็นต้น  
เราจะออกแบบการประเมินให้สามารถนำไปใช้กับการประเมินต่างๆได้อย่างหลากหลาย  
โดยจะประเมินจากหน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรง  
เริ่มตั้งแต่กระบวนการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์เด็กจากการเรียนการสอนในห้องเรียนด้  
วย

‘จากนี้การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะจะเปลี่ยนใหม่ ลดการประเมินเอกสาร  
หรือกระบวนการประเมินที่มีความยุ่งยาก โดยจะทำให้การประเมินดังกล่าวมีความสะดวกมากขึ้น เช่น  
การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินวิทยฐานะ เป็นต้น  
ตั้งนั้นระหว่างคณะกรรมการที่ได้ไปศึภษามา 6-7  
เดือนแล้วปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคต่อการประเมินวิทยฐานะก็ให้เร่งปรับปรุ้แก้ไข  
เพราะอยากให้การประเมินเหล่านี้มีการผสมผสานรวมกับสายอื่นๆด้วย เช่น  
การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานศึภษานิเทศก์ สายงานบริหารการศึภษา เป็นต้น  
ส่วนการปรับปรุ้เกณฑุการประเมินวิทยฐานะจะแล้วเสร็จได้เมื่อไหร่ผมพยายามเร่งให้คณะกรรมการรวบรวมข  
อมูลและปรับปรุ้ให้เสร็จโดยเร็ว  
ซึ่งคาดว่า การปรับปรุ้เกณฑุการประเมินดังกล่าวน่าจะเริ่มจากสายครูผู้สอนก่อนเป็นอันดับแรก’ นายถัฏฐพล กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563](#)